

ประกาศคุณูปการ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี สำเร็จได้เพราะได้รับความกรุณาอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร.อุษา ปราบหงษ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่เมตตาให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ ด้วยดีจนสำเร็จกระบวนการ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทั้งสองท่านด้วยความซาบซึ้ง ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้กรุณาอุทิศเวลาให้กับผู้วิจัยในการสอบครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับคำปรึกษา คำชี้แนะด้วยความเมตตาเอาใจใส่เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพตามความตั้งใจ

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน ตลอดจนคณาจารย์สาขาอื่น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่านที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ได้กรุณาอนุญาตให้ผู้วิจัยลาศึกษาต่อในหลักสูตรนี้ รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์จนสำเร็จการศึกษา

ขอขอบคุณกำลังใจจากพี่ เพื่อน น้อง มวลหมู่่นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยเขมมเหนือที่ได้ช่วยเหลือแนะนำ และห่วงใย เป็นกำลังใจ ด้วยดีเสมอมา

ขอขอบคุณ คุณครูรัศมี ชัยมูล คุณชีวิตที่อยู่เคียงข้างและสนับสนุนให้กำลังใจในการศึกษา วิจัยครั้งนี้ รวมทั้งบุตรสาวบุตรชายที่รักยิ่ง นายพีรณัฐ ชัยมูล และนางสาวพิมพ์ชนก ชัยมูล ทั้งสามคนนี่คือกำลังใจอย่างที่สุดโดยแท้ของผู้วิจัย

เหนือสิ่งอื่นใดที่ผู้วิจัยรักเคารพยิ่งและกตเวทิตาในบุญคุณเสมอมา คือ คุณแห่งบุพการี คุณพ่อประสิทธิ์ คุณแม่จันทร์เพ็ญ พรหมจันทร์ ตลอดจนญาติพี่น้องที่เปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตาและเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้วิจัยตลอดมา

ความภาคภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้ ผู้วิจัยจะตั้งใจดำรงตนให้สมกับฐานะของคหบดีบัณฑิตตามปรัชญาของหลักสูตร คุณูปการทั้งหลายทั้งมวลอันเกิดขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณบิดามารดา และบูรพาจารย์ทั้งเบื้องต้นจวบจนปัจจุบัน

อรรธกร ชัยมูล